



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ ๑๗๕/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายตำบลโนนทัน ประจำปี ๒๕๖๕

ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕-๒๕๔๙) ให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ โดยปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ได้ถูกประกาศให้เป็น “ปีแห่งการรณรงค์สร้างสุขภาพ” ทั่วไทย ภายใต้กลยุทธ์รวมพลังสร้างสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้รับรู้ ตระหนักและใส่ใจสุขภาพ ร่วมกับการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพดี โดยเน้นการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย อนามัยชุมชน อารมณ์ และการลดโรคที่สำคัญ ๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น โดยภาครัฐให้การสนับสนุนพัฒนาในด้านองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นด้านสุขภาพและทรัพยากรอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นในการพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมสร้างสุขภาพ มียุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมสุขภาพพอเพียง เพื่อสังคมแห่งสุขภาพะ โดยส่งเสริมภาคประชาสังคมและการรวมตัวกันทำงาน เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพอเพียง พึ่งตนเองและพึ่งพากันได้อย่างเกื้อกูล รวมถึงเร่งรัดเชิงรุกด้านอาหาร ออกกำลังกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เกิดการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาของประชาชน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่อง “ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ” ประกอบกับขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนทัน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาและกีฬานันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการและการกีฬา

เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายภายในตำบลโนนทันดังนี้

๑. นางสาวดวงพร ชินโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. นายฐิติพรรณ แก้วเกิด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกัน

มีหน้าที่ แนะนำ ส่งเสริม จัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และทางราชการโดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ ไชยรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน